



ประกาศศูนย์ช่วยเหลือประชาชนเทศบาลนครเชียงใหม่
เรื่อง ประชาสัมพันธ์ผลการช่วยเหลือประชาชนที่ได้รับผลกระทบจากสถานการณ์แพร่ระบาดโรคติดต่อ
เชื้อไวรัสโคโรนา ๒๐๑๙ ตลาดนารัฐ ตลาดเมืองใหม่ ตลาดเมืองสมุทรและตลาด สท.เก่า

ตามที่ คณะกรรมการช่วยเหลือประชาชนเทศบาลนครเชียงใหม่ ได้มีมติในที่ประชุมเมื่อวันที่ ๑๕ ตุลาคม ๒๕๖๔ เรื่อง การพิจารณาให้ความช่วยเหลือในกรณีสถานการณ์แพร่ระบาดโรคติดต่อเชื้อไวรัสโคโรนา ๒๐๑๙ โดยคำสั่งคณะกรรมการโรคติดต่อจังหวัดเชียงใหม่ ที่ ๑๘๕/๒๕๖๔ ลงวันที่ ๑๒ ตุลาคม ๒๕๖๔ เรื่อง ปิดสถานที่เสี่ยงชั่วคราว โดยให้ปิดตลาดเมืองใหม่ ตลาดเมืองสมุทรและตลาด สท.เก่า เป็นเวลา ๑๔ วัน และประกาศคณะกรรมการโรคติดต่อจังหวัดเชียงใหม่ (ฉบับที่ ๓๘) ลงวันที่ ๕ ตุลาคม ๒๕๖๔ เรื่องกำหนดให้พื้นที่ ย่านตลาดนารัฐ ตลาดเมืองใหม่ เป็นพื้นที่เฝ้าระวังสูง โดยพิจารณาให้ความช่วยเหลือประชาชนด้านการดำรงชีพ (แจกถุงยังชีพ) ผู้ที่สัมผัสเสี่ยงสูงที่อยู่ระหว่างตรวจคัดกรองโรคและผู้สัมผัสเสี่ยงสูงที่ต้องกักตัวเองที่บ้าน (Home Quarantine) กับกลุ่มเสี่ยงต่ำที่กักตัวเพื่อสังเกตอาการที่บ้าน เป็นเวลา ๑๔ วัน นั้น

เพื่อให้เป็นไปตามระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วยค่าใช้จ่ายช่วยเหลือประชาชนตามอำนาจหน้าที่ ขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น พ.ศ.๒๕๖๐ และแก้ไขเพิ่มเติม (ฉบับที่ ๒) พ.ศ.๒๕๖๑ ข้อ ๒๑ เมื่อสิ้นสุดการ ดำเนินการตามโครงการช่วยเหลือประชาชน ให้องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นประชาสัมพันธ์ผลการดำเนินการให้ ประชาชนทราบโดยทั่วกัน เป็นเวลาไม่น้อยกว่า ๑๕ วัน โดยติดประกาศ ณ สำนักงานองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นและ ที่ทำการหมู่บ้านและชุมชน

เทศบาลนครเชียงใหม่ จึงขอประชาสัมพันธ์ผลการช่วยเหลือประชาชนที่ได้รับผลกระทบจาก สถานการณ์แพร่ระบาดโรคติดต่อเชื้อไวรัสโคโรนา ๒๐๑๙ ตลาดนารัฐ ตลาดเมืองใหม่ ตลาดเมืองสมุทรและตลาด สท.เก่า โดยพิจารณาให้ความช่วยเหลือประชาชนด้านการดำรงชีพ (แจกถุงยังชีพ) จำนวน ๕๐๐ ถุง

ทั้งนี้ สามารถสอบถามและขอดูรายชื่อประชาชนที่ได้รับการช่วยเหลือด้านการดำรงชีพ (แจกถุงยังชีพ) จำนวน ๕๐๐ ถุง ได้ที่ศูนย์ช่วยเหลือประชาชนเทศบาลนครเชียงใหม่ อาคาร ๕ ชั้น ๒ สำนักปลัดเทศบาล เทศบาลนครเชียงใหม่

จึงประกาศมาให้ทราบโดยทั่วกัน

ประกาศ ณ วันที่ ๑๕ เดือน ตุลาคม พ.ศ. ๒๕๖๔

(นายอัศนี บุรณุปกรณ์)

นายกเทศมนตรีนครเชียงใหม่

ผู้อำนวยการศูนย์ช่วยเหลือประชาชนเทศบาลนครเชียงใหม่